

ก้าวต่อไปของ "มหาวิทยาลัยมหาสารคาม"สู่การเป็น 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย และการยอมรับของประชาคมโลก



มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อการผลิตบัณฑิตและประสบการณ์ในปัจจุบันเป็นเวลากว่า 43 ปีแล้ว นับตั้งแต่การก่อตั้งเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา (พ.ศ.2511) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตมหาสารคาม (พ.ศ.2537) และในปีนี้มีมหาวิทยาลัยมหาสารคามเข้าสู่อันดับที่ 44 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สำหรับในรอบปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีผลสัมฤทธิ์อยู่ในระดับที่ดีมาก เช่น การได้รับจัดอันดับสถาบัน/องค์กรด้านการวิจัยของ Scimago Institutions Rankings 2011 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามอยู่ในอันดับที่ 11 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

ในอีก 5 ปีข้างหน้า มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการจัดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศไทย และได้รับการยอมรับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนเป็นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้การขับเคลื่อนด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก คือ 1) ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพได้ การเรียนการสอนที่ทันสมัยตามเกณฑ์มาตรฐานและการจัดอันดับสากล 2) มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาบริหารจัดการที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชนและสังคม 3) เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และบริหารวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งสร้างความร่วมมือสู่ประชาคมอาเซียน 4) ส่งเสริมการนำทุนทางวัฒนธรรม ชุมชนธรรมนิยมและภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและยกระดับการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย 6) สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล และ 7) พัฒนากลุ่มมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)

ศ.ดร.สุภชัย สมบัติโคต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า โดยที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดให้มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยใช้โจทย์ปัญหาในท้องถิ่นและปัญหาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทั้ง ใจ และทุกกิจกรรม/โครงการจะต้องสามารถสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง และใช้ผลิตภัณฑ์ของภาคเรียนที่ผลิตออกสู่ชุมชน/โครงการ/โครงการที่จะสามารถสร้างคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งในระดับจังหวัด 1 มหาวิทยาลัยของรัฐบาล ด้วยการทำงานร่วมกับสังคมและชุมชนท้องถิ่นภายใต้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน ซึ่งการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์นี้จะป็นรากฐานให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอื่นได้ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก และเป็นต้นแบบในการขยายผลไปสู่การพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการสร้างคนที่มีคุณภาพก่อนไปสู่ระดับอุดมศึกษา

อีกทั้ง มหาวิทยาลัยจะมุ่งเน้นพัฒนาคณะแพทยศาสตร์และการจัดตั้งศูนย์การแพทย์และศูนย์การแพทย์เพิ่ม เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ จึงได้เร่งดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลให้แล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ พร้อมเตรียมสร้างศูนย์การแพทย์ที่สามารถรองรับการรักษาผู้ป่วยมากกว่า 500 เตียง ก่อนจะพัฒนาสู่การเป็นศูนย์วิจัยทางการแพทย์ที่สมบูรณ์แบบและทันสมัยในอีก 10 ปี ข้างหน้า นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพวิชาการและการวิจัยด้านการแพทย์และการสาธารณสุข โดยเฉพาะการวิจัยโรคที่อุบัติขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ศ.ดร.สุภชัย สมบัติโคต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความมั่นใจว่า จะพัฒนาทุกพันธกิจให้ก้าวทันไปอย่างรวดเร็ว และพร้อมด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล ภายใต้การประเมินผลด้วย QS Star Ratings System (2012-2014) เพื่อสร้างการยอมรับของสังคมทั้งภายในและต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะมีส่วนร่วมในการประชุม QS 8th WorldClass: Classroom for Leaders of Asia's schools เพื่อความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนในปี 2015

รางวัลนักบริหารดีเด่น สาขาบริหารการศึกษา 2 ปีต่อเนื่อง
ศ.ดร.สุภชัย สมบัติโคต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าชื่อประกาศเกียรติคุณ และโล่ให้เกียรติคุณ "นักบริหารดีเด่นแห่งปี" ประจำปี 2554 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่มีผลงานดีเด่น และประเมินความสำเร็จในการงานและครอบครัว อุทิศตนและสร้างสรรคคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ เพื่อยกย่องให้กำลังใจและเป็นตัวอย่างกับประชาชนทั่วไป

www.msu.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ 0-4375-4333, 0-4375-4315